

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.74 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.70 - 31.80 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.74 บาท อ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปิดตลาดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.72 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบวันนี้ 31.70 – 31.80 บาท

\* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้มีแนวโน้มอ่อนค่า แต่เป็นการอ่อนค่าที่ไม่เกาะกลุ่มตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าสะท้อนข้อมูลเศรษฐกิจ แต่ค่าเงินบาทไม่ได้แข็งค่าขึ้นตาม ต้องรอดูปัจจัยจาก Fund Flow เป็นหลัก เนื่องจากในระยะนี้กำลังทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุทธิขาดความต่อเนื่อง

\* ดอลลาร์อ่อนค่าสะท้อนข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 129,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์และต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย.2017

\* นอกจากนี้ ข้อมูล PMI ภาคบริการของสหรัฐฯอยู่ที่ 55.3 ใน มี.ค. ปรับลงจาก 56.0 ใน ก.พ. รวมถึงข้อมูล ISM เผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯอยู่ที่ 56.1 ใน มี.ค.ต่ำสุดรอบกว่า 19 เดือน ปรับลงจาก 59.7 ใน ก.พ. ซึ่งว่าภาคบริการสหรัฐฯชะลอตัวพร้อมกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

\* การเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน (Trade war) มีความคืบหน้าที่ดีขึ้น โดยวานนี้ทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯมีกำหนดประชุมในวันนี้ตามเวลาที่ท้องถิ่นกับนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งอยู่ในกรุงวอชิงตันเพื่อเจรจากรการค้า ณ เวลา 03.30 น.ตามเวลาในไทยในวันพรุ่งนี้ ณ ห้องทำงานของประธานาธิบดี

\* ด้านความคืบหน้า Brexit สภาสมาชิกของอังกฤษอนุมัติร่างกฎหมายที่จะกำหนดให้ เทเรซ่า เมย์ ดำเนินการเลื่อนกำหนดเบร็กซิต เพื่อป้องกันการแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรป (EU) โดยปราศจากข้อตกลงในวันที่ 12 เม.ย.

\* อย่างไรก็ตาม ส่วนของเงินบาท มีความเคลื่อนไหวไม่มากนัก ต้องติดตาม Fund Flow เป็นหลัก รวมถึงยังรอดูติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศ ,Brexit และความคืบหน้าสงครามการค้า

\* ในคืนวันพรุ่งนี้ ติดตามตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาดีตามที่ตลาดคาดการณ์หรือไม่

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 97.05 จากวานนี้ 97.09

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -13.72 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -1,119.06 ล้านบาท

\* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับบาทวันนี้เท่ากับ 31.747 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS